

บันทึกการประชุมออนไลน์ การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาและการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ สุดลาภา) ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมออนไลน์ การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาและการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไว้ดังนี้

สถานการณ์ของโลกและประเทศไทย กำลังเผชิญกับสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถือว่ามีการระบาดและมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเหตุผลหลักของการจัดประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษา ในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่และมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาในทุกภาคส่วนจึงต้องทำความเข้าใจร่วมกันถึงแนวทางการปฏิบัติและมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงการจัดการเรียนการสอน ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในส่วนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ ๔ ON ได้แก่

๑. ONLINE การเรียนผ่าน Internet แบบ Real time
๒. ON-AIR การเรียนรู้ผ่าน DLTV ผ่าน TV ในระบบต่าง ๆ
๓. ON HAND การจัดส่งหนังสือแบบเรียนและสื่อการเรียนถึงบ้าน รวมถึงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
๔. ON-SITE การจัดกลุ่มขนาดเล็กเรียนที่โรงเรียน ในพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน ภายใต้เงื่อนไขที่สอดคล้องกับ ศบค.กทม. กำหนด

ในวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่จะถึงในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นี้ ขอฝากประเด็นสำคัญถึงโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียนใหม่ ดังนี้

๑. มาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
๒. การจัดเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของห้องเรียน อาคารเรียนโรงอาหาร ห้องน้ำ ฯลฯ รวมถึงจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า
๓. การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ตามรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน
๔. จัดให้มีการเตรียมแผนรับมือกรณีมีนักเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียนมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ โดยประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หากเกิดเหตุให้โรงเรียนรายงานถึงหน่วยงานต้นสังกัดทราบโดยเร็ว

-/ ๕. บันทึกข้อมูล...

๕. บันทึกข้อมูลของนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงผู้ที่มาติดต่อราชการ กับโรงเรียนเพื่อจะได้รับทราบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หากไม่มีระบบสแกนเพื่อเก็บข้อมูลสามารถใช้การจดบันทึกได้

๖. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร ติดตามข้อมูลข่าวสาร และสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่ส่วนภาครัฐได้มีประกาศออกมาเพื่อเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการ

๗. ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรง และระมัดระวังป้องกันตนเอง จากโรค ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นอกจากนี้ขอมอบ นโยบายด้านการศึกษาและการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็น แนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องร่วมกันแบบบูรณาการ สรุปได้ดังนี้

**๑. พัฒนาครูและนักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการใช้ชีวิตเพื่อส่งเสริม ความรอบรู้และการดำรงตนในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)**

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดในประเทศ ดังนั้น เราจำเป็นต้องพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครของเรามีทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมถึงทักษะการใช้ชีวิต ซึ่งมีใช้การพัฒนาทักษะเพื่อ ส่งเสริมความรู้ในด้านการเรียนหรือพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตเพียงเท่านั้น แต่จำเป็นต้องเพิ่ม การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนเกิดความรอบรู้ในการที่จะใช้ชีวิต ในสถานการณ์ที่เกิดภาวะวิกฤตเช่นทุกวันนี้ หรือภาวะวิกฤตรูปแบบใหม่ ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า การปลูกฝังให้นักเรียนเรียนรู้และคุ้นเคยกับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) การสอนให้นักเรียนรู้จัก ป้องกันระวังความปลอดภัยของตัวเองรวมถึงคนในครอบครัว ซึ่งเราต้องพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนนี้ด้วย เพื่อที่จะได้ถ่ายทอดและปลูกฝังเรื่องดังกล่าวไปสู่ นักเรียนได้อย่างถูกต้อง

**๒. พัฒนาทักษะครูและนักเรียนให้มีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร**

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้ โรงเรียนจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการจัด การเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงช่วยในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ ในการเรียนการสอนอยู่แล้วตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละโรงเรียน แต่ในปีนี้มีสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้ามา ทั้งครูและนักเรียนจึงต้องมีการพัฒนาให้มีทักษะ และสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยเรื่องการเรียนการสอนในโปรแกรมต่าง ๆ หรือแอปพลิเคชัน ที่ต้อง เรียนรู้เพิ่มขึ้น เช่น Google Classroom / Google meet / Zoom / หรืออื่น ๆ อีก ซึ่งอาจต้องศึกษาข้อดี ข้อเสีย หรือข้อจำกัดในแต่ละโปรแกรมเพื่อจะได้เลือกและนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งนี้ทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อและสื่อสารก็ยิ่งถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นที่เราจะต้องพัฒนาให้กับครูและ นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป

Av  
Sint

### ๓. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนข้อมูลการศึกษา (Big Data) เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ในปัจจุบันข้อมูลข่าวสารถือว่ามีสำคัญอย่างมากที่จะนำมาใช้ในการคิด วิเคราะห์ เรื่องต่าง ๆ หรือใช้ในการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญในหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร หากขาดข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้บริหาร สถานศึกษา ครู นักเรียน โรงเรียน หรือข้อมูลในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่จะช่วยในการวางแผนหรือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช่เพียงการสร้างหรือพัฒนาระบบที่ใช้ในการจัดเก็บเท่านั้น จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในเรื่องของการเก็บและรวบรวมข้อมูลการทำงานตามภารกิจงานของแต่ละหน่วยทั้งสำนักงานการศึกษา สำนักงานเขต รวมถึงไปถึงโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติที่สำคัญที่จะต้องสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### ๔. ปลุกฝังนักเรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองโลก

อีกหนึ่งนโยบายด้านการศึกษาที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง นั่นคือการปลุกฝังให้นักเรียน กรุงเทพมหานครมีหลักคิดที่ถูกต้องในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมหรือความเป็นพลเมืองโลก โดยสอดแทรกการปลุกฝังวินัย หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎกติกาของโรงเรียนหรือของสังคม ในทุกกลุ่มสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกการสร้างเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่านักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกคน จะได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียม ทัวถึง ตามความพร้อมและศักยภาพของผู้เรียน ครบตามหลักสูตรการเรียนรู้ที่กำหนด จึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านจะต้องเตรียมการเพื่อให้การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นี้ มีความพร้อมและดำเนินไปได้ด้วยดี และทางผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานการศึกษา สำนักงานเขต ได้มีการตรวจติดตามความพร้อมของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครแต่ละแห่ง ก่อนเปิดเรียนอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน อุปกรณ์ อาคารสถานที่ การจัดวางระบบการดูแลความปลอดภัยของครู บุคลากร และโดยเฉพาะนักเรียนให้มีความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่น และไว้วางใจในการส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวทำให้เรามีสิ่งสำคัญที่จะต้องร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน ก็คือการดำเนินชีวิตรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งถ้าพวกเรามีการปฏิบัติตนในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ในทุกวันอย่างต่อเนื่องก็จะกลายเป็นความปกติที่เป็นกิจวัตร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของตนเองและสังคมหากเกิดวิกฤตที่เราไม่คาดฝันในอนาคตข้างหน้า รวมถึงของกำลังใจ และฝากความห่วงใยไปยังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดี เพื่อเสริมสร้างพลังในการทำงาน ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้ดังนี้  
ตามที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวไว้ กรุงเทพมหานครมีความเป็นห่วงความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จะเป็นวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขอให้สถานศึกษาปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการในการดูแลนักเรียนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักเรียนทุกคนเกิดความปลอดภัยในการมาเรียนมากที่สุด เนื่องจากโรงเรียนมีทั้งนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดการรวมตัวกัน เช่น การเรียน การเล่น การรับประทานอาหาร ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย จึงขอสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้

#### ๑. การจัดทำมาตรการดูแลความปลอดภัย

สถานศึกษาควรมีมาตรการคัดกรองนักเรียน ครู และผู้มาติดต่อราชการ ควรจัดให้มีจุดคัดกรองก่อนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน ตรวจตราให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย และเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับกรณีนักเรียนที่ไม่ได้สวมใส่มา จัดให้มีการวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการบริเวณทางเข้า และจุดต่าง ๆ ภายในโรงเรียนตามความเหมาะสมในส่วนของจัดการเรียนการสอนควรเว้นระยะห่างตามมาตรการความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในระดับปฐมวัย จะต้องมีมาตรการดูแลอย่างเข้มข้น เน้นการล้างมือเป็นประจำ จัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณห้องเรียนและอาคารเรียนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ให้มีการจัดอบรมครูในโรงเรียนให้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขอนามัยของตนเองและนักเรียน รวมถึงให้ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการดำเนินการของโรงเรียนและให้มีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

#### ๒. การจัดเตรียมอุปกรณ์และอาคารสถานที่

สถานศึกษาจะต้องมีมาตรการในการดูแลนักเรียน ตั้งแต่การเดินทางมาเรียนของนักเรียน การรับ-ส่งนักเรียน โดยกำชับให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งในวันเปิดภาคเรียนอาจมีการคับคั่งของผู้ปกครองในการมารับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนจะต้องมีการจัดพื้นที่ในการรับ-ส่ง เพื่อลดความแออัดบริเวณหน้าโรงเรียน และให้ประสานความร่วมมือกับเทศกิจมาอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนด้วย นอกจากนี้การจัดกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมภายในโรงเรียน การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและพื้นที่โดยรอบของโรงเรียนควรมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มีการทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะ และเก้าอี้ ทุกครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั้งก่อนเรียน พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน สำหรับโรงเรียนที่มีเด็กโตให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำความสะอาด การจัดระบบการรับประทานอาหารของนักเรียน เช่น โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ให้รับประทานอาหารที่ห้องเรียนหรือที่โรงอาหาร ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่ ให้แบ่งสัดส่วน รับประทานอาหารที่ห้องเรียนและโรงอาหาร มีการเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหารกลางวัน ดูแลความปลอดภัยของอุปกรณ์และภาชนะอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

### ๓. แผนรับมือกรณีพบนักเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียนมีความเสี่ยงติดเชื้อ

ให้สถานศึกษาซักซ้อมแผนรับมือกรณีพบนักเรียนหรือบุคลากรมีความเสี่ยงติดเชื้อเพื่อให้สามารถรับมือได้ทันทั้งที่หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือให้บันทึก และตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นระบบ กรณีนักเรียนที่มีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือมีอาการทางเดินหายใจร่วมด้วย ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการคัดกรองและส่งต่อ มาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานครของสำนักงานการแพทย์ โดยในเรื่องที่กล่าวมานั้นทราบว่าสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมโดยประมาณเกือบ ๑๐๐ % แล้ว โดยสำนักงานการศึกษาได้รวบรวมและจัดทำคู่มือให้สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- นายณัฐพงษ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา ได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้ดังนี้

สำนักงานการศึกษาได้มีการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาและเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้จัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร กำหนดวันเปิด - ปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้ง ๒ ภาคเรียน โดยภาคเรียนที่ ๑ เปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีระยะเวลาเรียนโดยประมาณจำนวน ๙๓ วัน ส่วนภาคเรียนที่ ๒ เปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔

นอกจากนี้สำนักงานการศึกษาได้จัดเตรียมแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ดังนี้

๑. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน ๔๐๐ คน มีทั้งหมด ๒๐๒ โรงเรียน หรือประมาณ ๔๖.๒๒% จะจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ โดยให้นักเรียนมาโรงเรียนทุกวัน และเรียนตามตารางเรียนในชั่วโมงหรือคาบเรียนปกติใน ๑ ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน ๒๐ คนโดยประมาณ และให้มีการรักษาระยะห่างทางสังคมทั้งเวลาเรียน ช่วงเวลาพัก และการรับประทานอาหาร

๒. โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีทั้งหมด ๒๓๓ โรงเรียน มีโรงเรียนขนาดกลางที่แจ้งความประสงค์จะเปิดเรียนได้ตามปกติ จำนวน ๑๑๓ โรงเรียน ส่วนโรงเรียนขนาดกลางที่จัดการเรียนสลับวันเรียนมีจำนวน ๑๘ โรงเรียน การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ ๑ แบบสลับวันเรียนทั้งหมด ใช้กับโรงเรียนขนาดกลางที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๔๐๑ - ๘๐๐ คน เช่น ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มาเรียนวันอังคาร วันพฤหัสบดี ส่วนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเรียนวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ โดยในช่วงที่นักเรียนไม่ได้มาเรียนในวันปกติจะใช้วิธีการเรียนรู้ทาง Online และ On Air เข้ามาทดแทนการเรียนในห้องเรียน โดยให้ครูเข้ามาควบคุมดูแลในการจัดการเรียนรู้ และมอบแบบฝึกหัด การบ้าน ใบงานหรือกิจกรรมให้ไปทำที่บ้าน และให้นับเวลาการเรียนช่องทางดังกล่าวชดเชยการเรียนในช่วงเวลาปกติได้ด้วย

รูปแบบที่ ๒ แบบมาเรียนปกติร่วมกับสลับวันเรียนทั้งหมด ใช้กับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๘๐๑ - ๑,๕๐๐ คน ขณะเดียวกัน โรงเรียนขนาดใหญ่มาก ที่มีนักเรียนมากกว่า ๑,๕๐๐ คน คือระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษาตอนต้น ให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ มีจำนวน ๑๐๔ โรงเรียน สำหรับระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาให้สลับวันมาเรียน

-/ ขณะนี้โรงเรียน...

ขณะนี้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติ มีจำนวน ๓๑๕ โรงเรียน หรือประมาณ ๗๒ %

ส่วนเรื่องอื่น ๆ ที่ได้ดำเนินการชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะนี้สามารถดำเนินการได้แล้ว ดังนี้

๑. การสรรหาครูผู้ช่วยเพื่อทดแทนอัตราว่าง มีอัตราว่าง จำนวน ๘๙๕ ตำแหน่ง จากกรอบอัตรากำลัง จำนวน ๑๔,๔๕๖ ตำแหน่ง มีคนครอง จำนวน ๑๓,๕๖๑ ตำแหน่ง ซึ่งมีการดำเนินการ ๓ แนวทาง ดังนี้

- โครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยจะจัดการสอบคัดเลือกในวันที่ ๕ - ๖ กันยายน ๒๕๖๓ คาดว่าจะสามารถเรียกบรรจุแต่งตั้งได้ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๖๕๓

- โครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษ เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร ผลิตครูใน ๕ กลุ่มสาขาวิชาที่ขาดแคลน ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และประถมศึกษา ซึ่งคาดว่าจะสามารถเรียกบรรจุแต่งตั้งได้ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๖๕๓

- คัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ โดยการคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สาขาปฐมวัยที่มีใบประกอบวิชาชีพครู คาดว่าสามารถเรียกบรรจุแต่งตั้งได้ประมาณเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๖๕๓

## ๒. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จะสามารถดำเนินการจัดอบรมต่อเนื่องจากเดิมในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

### ● ข้อเสนอแนะของ ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานและปฏิบัติการกิจต่าง ๆ ตามที่ได้มีการกล่าวมอบนโยบายดังกล่าว โดยเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน ครู และสถานศึกษา สู่การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ New Normal ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจะต้องปรับตัวสำหรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ตามหลักการดังนี้

- Adaptive : การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้คล่องตัวและเหมาะสม

- Resilience : ในปัจจุบันไม่สามารถจัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกับในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้ สถานศึกษาจึงควรปรับรูปแบบการเรียน บูรณาการการเรียนรู้กับภาวะ New Normal วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

- Reverse : เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีความไม่แน่นอน จึงควรมองกลับและวางแผนการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ในทุกสถานการณ์

นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้นักเรียนกรุงเทพมหานครสามารถสื่อสารกับครอบครัว และสังคม ถึงความร่วมมือในการป้องกันโรคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- ข้อเสนอแนะของ นายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

การจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ขอให้ทุกโรงเรียนพิจารณาครอบคลุมไปถึงการจัดห้องพยาบาลที่ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐาน ซึ่งห้องพยาบาลเป็นส่วนสำคัญในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากพบนักเรียน ครู หรือบุคลากรในโรงเรียนที่เข้าข่ายเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดให้มีการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) แก่ผู้ปกครองอย่างชัดเจน

- ข้อเสนอแนะของ นายสมศักดิ์ ขาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

แนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานการศึกษา ที่มีแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ ๔ ON และนโยบายด้านการศึกษาและการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ถือเป็นสิ่งที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียน ประกอบกับขอให้สำนักงานเขตหมั่นเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือได้อย่างทันที่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

- ข้อเสนอแนะของ นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ขอเชิญชวนข้าราชการและบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ สถานศึกษา” เพื่อเป็นช่องทางในการสำรวจตนเองและรู้เท่าทันสถานการณ์ COVID-19 ในส่วนของอุปกรณ์ป้องกัน Table Shield ที่จัดเตรียมให้กับนักเรียนนั้น บางโรงเรียนใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพ อาจส่งผลกระทบต่อปัญหาสายตาของนักเรียนได้ จึงขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ ดูแล และให้ความช่วยเหลือต่อไป

\*\*\*\*\*